

ส่วนราชการ สำนักงานการแพทย์ (สำนักงานเลขานุการ โทร.๐๒ ๒๒๔.๙๗๑๑ โทรสาร ๐๒ ๒๒๓.๙๘๔๐)

ที่ กท.๐๖๐๑/๖๐๑๕๗

วันที่

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕

กองวิชาการ ทพ.
รับที่ 4339
วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕
เวลา 13.51

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เรื่องการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ผู้อำนวยการกองวิชาการ  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอร์วาน) เลขานุการสำนักงานการแพทย์

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานการแพทย์ มีความห่วงใยบุคลากรทุกท่านของสำนักงานการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือที่ทางราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยทุกท่าน เพื่อจะได้วางแผนบริหารการฟื้นฟูครอบครัว เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ให้ทราบก่อนในเบื้องต้น ซึ่งจะเวียนแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อไป ดังนี้

๑. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทิพย์สุวรรณ) ได้มีการประชุมการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร เรื่องการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจะครอบคลุมค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน เงินทุนประกอบอาชีพ เงินทุนฝึกอาชีพ เงินปลอบขวัญ เงินค่าครองชีพ เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพันธุ์พืช รวมถึงปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เงินทุนการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้เมื่อได้ข้อยุติแล้ว สำนักงานการแพทย์จะแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบแนวทางของกรุงเทพมหานครทราบโดยเร็วต่อไป

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ เขต เพื่อจะได้นำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตระหว่างที่กำลังฟื้นฟูความเสียหาย โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลการปฏิบัติราชการไม่แตกต่างกันมากนัก ประกอบกับมีการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครต้องสละเวลา

ศษน. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

เจนนกเงือก/งน

-/เพื่อปฏิบัติ ...

กพพ.

(นางสาวกนิษฐา ชิมะบุตร)  
ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานการแพทย์

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕ ส.ก.ค. ม. พ.ย 54


เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จึงได้มีมติให้หน่วยงานและส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราสูงสุด ๑.๕ เท่าของเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และสภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อจัดสรรเงินรางวัลซึ่งสำนักงานการแพทย์จะดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเร็วต่อไป

๔. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัวให้สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย สำหรับหลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองคือสามารถเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในได้ทุกระยะ โดยกระทรวงการคลังจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายระบบเหมาจ่าย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เช่นเดียวกับ สปสช. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๕. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัย หรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้หากกรุงเทพมหานครมีแนวทางและหนังสือสั่งการเป็นประการใด สำนักงานการแพทย์จะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว จึงขอให้ส่วนราชการสำรวจข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมการไว้ในเบื้องต้น

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีประกาศที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขยายเวลาโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามรายละเอียดที่แนบ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย ได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบทั่วกัน หากผู้ใดสนใจสามารถดูข้อมูลเอกสารที่อ้างถึงในหนังสือฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการแพทย์ ที่ [www.msdbangkok.go.th](http://www.msdbangkok.go.th)

  
(นายสรวิทย์ สนธิแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์